

ผลตรวจรยาผู้ติดเชื้อรายที่ 4 ไม่ป่วยหวัดใหญ่ 2009 นายกฯ มั่นใจเอาอยู่

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 มิถุนายน 2552 11:09 น.

ยันรยาผู้ติดเชื้อหวัดใหญ่ 2009 รายที่ 4 ไม่ได้ป่วยด้วยไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ สธ.เผยขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยเข้าชายฝั่งระว่าง 8 ราย ด้าน "อภิสิทธิ์" ยังมั่นใจมาตรการป้องกันหวัดของไทยยังเอาอยู่ สั่ง สธ.ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

นพ.มล.สมชาย จักรพันธ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลการตรวจยืนยันเชื้อโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 หรือโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในรยาของผู้ติดเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รายที่ 4 ว่า **ไม่ได้ป่วยด้วยไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่**

ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ผู้อยู่ในชายฝั่งระว่างโรคจำนวน 8 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด สำหรับแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคในอนาคต เตรียมเพิ่มความระมัดระวังในผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับจากสหรัฐมากขึ้น หลังจากผู้ติดเชื้อรายที่ 3-4 ของไทย มีประวัติเดินทางกลับจากสหรัฐ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค แม้ว่าเชื่อจะไม่รุนแรง แต่พบว่ามีผู้ป่วยกระจายเกือบทุกรัฐในสหรัฐฯ แล้ว

นายกรัฐมนตรีมั่นใจประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** นายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่จำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ออกมา รัฐบาลยังมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการและควบคุมได้ เพราะมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อที่ชัดเจนอยู่แล้ว

"เราได้วางกำหนดแนวทางเอาไว้แล้ว เพราะทราบว่าการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อกลับเข้ามา ดังนั้น มาตรการที่วางไว้ ต้องดำเนินการต่อไป แต่คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษ"
นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรียืนยันด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบตลอดเวลา โดยมีการระมัดระวังไม่ให้เชื้อมีการกลายพันธุ์ หรือ มีเชื้อตัวใหม่ออกมา ที่สำคัญไทยไม่ได้ดำเนินการเองตามลำพัง แต่ได้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 คือ จีน เกาหลี ญี่ปุ่นไปแล้ว

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000061664>